



ศาสตราจารย์ นงมทอง ปิ่น มาลากุล
ผู้บัญชาการเรือนกอนันต์หอพักวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

งานวิจัย 3 อาจารย์ มศว รับทุน-รางวัลวิจัยระดับชาติ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศผลการตัดสินรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติและรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 17 พ.ศ.2553 ในการนี้มีบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้รับรางวัลฯ และทุน ดังนี้

ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สิทธีกรกุล และคณะ ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2554 จากผลงานเรื่อง : ชุดตรวจไวรัสตัวแดงดวงขาวและไวรัสโรคหัวใจเหลืองในกุ้งแบบแถบสีคู่จากสภาวิจัยแห่งชาติ



ดร.ไพศาล สิทธีกรกุล



รองศาสตราจารย์ปรินทร์ ชัยวิสุทธิทางกูร



ดร.รัชนง ปิ่นแก้ว

ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 5

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดึงนักวิชาการ เครือข่ายนักวิจัยจากหน่วยงานระดับชาติ เผยแพร่ผลงานวิจัย นิสิต คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ในงาน "ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 5"

รศ.ดร.วิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เปิดเผยว่า "มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการประชุมวิชาการศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีตลอดมา ปีนี้เป็นครั้งที่ 5 โดยมี



ความมุ่งหมายให้คณาจารย์ นิสิต และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีโอกาสนำเสนอผลงานทางวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการในสาขาต่างๆ

ณัฐดนัย 13



สำนักงานอธิการบดี:นางศันชัยไพศาลวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีร่วมกับงานพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ มศว จัดอบรมหลักสูตร "เสริมสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน" รุ่นที่ 1 ให้กับบุคลากรสำนักงานอธิการบดีระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงแรมระยองชาเลต์ จังหวัดระยอง

งานวิจัย 3 อาจารย์ มศว
รับทุน-รางวัลวิจัยระดับชาติ

รองศาสตราจารย์ปริณิทร ชัยวิสุทธิธำรงกร ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2553 จากผลงานเรื่อง : การแยกยีนโพลีฮีตรินของ *Penaeus monodon nucleopolyhedrovirus* (PemoNPV) และการพัฒนาเทคนิค loop-mediated isothermal amplification เพื่อการตรวจการติดเชื้อ Pemo NPV ในกุ้งกุลาดำ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ดร.รัชชก ปิ่นแก้ว ได้รับทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชื่อโครงการ : การสังเคราะห์และฤทธิ์ทางชีวภาพของอนุพันธ์ซิลโฟนาไมด์ จากมูลนิธิการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

สำหรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2554 นั้น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศเชิญชวนให้นักประดิษฐ์คิดค้นเสนอผลงานซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี กระบวนการ วิธีการ มาตรการหรือระบบ ตลอดจนวิทยาการต่างๆ ที่ตีพิมพ์แล้วว่าเป็นประโยชน์แก่ประเทศไทย ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์ เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2554 นั้น คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติในการประชุมครั้งที่ 7 / 2553 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2554 รวม 39 รางวัล ด้าน



เกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรม การเกษตร รางวัลระดับดีเด่น รางวัลฯ ละ 250,000 บาท ได้แก่ผลงานเรื่อง "ชุดตรวจไวรัสโรคตัวแดงดวงขาวและไวรัสโรคหัวเหลืองในกุ้งแบบแถบสีคู่" โดย ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สิทธิกรกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร ลงยันต์ รองศาสตราจารย์ ดร.ปริณิทร ชัยวิสุทธิธำรงกร นายสมบัติ รักประทานพร บริษัท แปซิฟิค ไบโอเทค จำกัด (สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา)

สำหรับรางวัลผลงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2553 นั้น คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553 ได้พิจารณาผลงานวิจัยที่เสนอ

ขอรับรางวัล และมีมติอนุมัติให้รางวัล สภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2553 จำนวน 19 ผลงาน ในสาขาวิชาการต่างๆ รวม 8 สาขาวิชาการ รางวัลระดับดีเด่น ได้แก่ผลงานวิจัยเรื่อง "การแยกยีนโพลีฮีตรินของ *Penaeus monodon Nucleopolyhedrovirus* (PemoNPV) และการพัฒนาเทคนิค Loop-mediated Isothermal Amplification เพื่อตรวจการติดเชื้อ PemoNPV ในกุ้งกุลาดำ" (Molecular Isolation of *Penaeus monodon Nucleopolyhedrovirus* (PemoNPV) Polyhedrin Gene and Development of Loop-mediated Isothermal Amplification for Detection of PemoNPV in Black

Tiger Shrimp) โดย 1.รองศาสตราจารย์ ดร.ปริณิทร ชัยวิสุทธิธำรงกร 2. ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สิทธิกรกุล (สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา)

อนึ่ง มูลนิธิโทรเย เป็นองค์กรการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (Thailand Toray Science Foundation - TTSF) ได้คัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 17 คือ ดร.รัชชก ปิ่นแก้ว อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากผลงานวิจัยเรื่อง การสังเคราะห์และฤทธิ์ทางชีวภาพของอนุพันธ์ซิลโฟนาไมด์ จำนวนเงิน ทุน 180,000 บาท

“ศรีนครินทรเกมส์” ครั้งที่ 21

“ศรีนครินทรเกมส์” ครั้งที่ 21 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันกีฬาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส์” มหกรรมกีฬาของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ทั้ง 18 สถาบันของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้สร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดยปัจจุบันมีคณะวิทยาศาสตร์ในสังกัดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศได้มีสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกันโดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการเชื่อมสัมพันธ์ จึงเกิดโครงการ


การกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทยขึ้นภายใต้ชื่อ “อะตอมเกมส์” โดยความร่วมมือร่วมใจของนิสิต และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการทุกมหาวิทยาลัย ภายใต้ “องค์การนิสิตนักศึกษาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย (กวส.)” โครงการนี้ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปีจนเป็นกีฬาประเพณีซึ่งได้ดำเนินการมาแล้วถึง 20 ครั้ง โดยครั้งล่าสุดได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน เนื่องจากเป็นประเพณีที่สืบทอดมาในครั้งนี้มีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอะตอมเกมส์ ครั้งที่ 21 ภายใต้ชื่อ

“ศรีนครินทรเกมส์” โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬา 9 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล ตะกร้อ เทนนิส เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน เปตอง หมากกระดาน (หมาก รุกไทย หมากล้อมและ A-MATH) กีฬาสาธิต (ครอสเวิร์ด) กีฬาพื้นบ้านเชื่อมสัมพันธ์ การแข่งขันตอบคำถามทางวิชาการ การประกวดผู้นำเชียร์

และกองเชียร์ การประกวดดาว และเดือน ตลอดจนการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากทุกมหาวิทยาลัยเนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครบรอบ 60 ปี เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคณะวิทยาศาสตร์เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยตั้งแต่ก่อตั้งเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งนี้จึงเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียง และแสดงศักยภาพ

ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเป็น การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านกีฬา ความรู้ต่างๆ และสัมพันธ์ไมตรีที่ดีกับนิสิตนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์จากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ร่วมแสดงพลังในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส์” ระหว่างวันที่ 21-26 มีนาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2649-5000 ต่อ 8416

• คณิต - คมวาทกรรม  วิจัย ดึงใจจีน



การเป็นอาจารย์นั้นง่าย การเป็นอาจารย์ที่มี "ความเป็นครู" ยาก เป็นอาจารย์ มีความเป็นครูและเป็นนักวิชาการ นักวิจัย นักคิด นักบริการวิชาการ ยากที่สุด ความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย ย่อมสะท้อนที่คุณภาพของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยใดที่มีคณาจารย์ที่มีความเป็นครู เป็นนักวิชาการ นักวิจัย นักคิด นักบริการวิชาการ จำนวนมาก มหาวิทยาลัยนั้นย่อมมีประสิทธิภาพสูงส่งและส่งผลไปถึงนิสิตนักศึกษาและบัณฑิตของมหาวิทยาลัยนั้น

ศรินทร์รินทร์วิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 5

ซึ่งฝ่ายวิชาการและโครงการจัดตั้ง ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มศว กำหนดจัดการประชุม "ศรินทร์รินทร์วิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 5" ในระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2554 ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มศว ประสานมิตร การประชุมครั้งนี้จะเป็นการประชุมทางวิชาการระดับชาติโดยมีความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก เช่น เครือข่ายวิจัย เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย สมาคมวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย และสมาคมวิศวกรออกแบบและปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ในการจัดประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิตและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาจากทั่วประเทศ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยจะได้จัดนิทรรศการความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิจัยในครั้งนี้ด้วย เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และวิจัย รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้รับข้อมูลของมหาวิทยาลัยทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร ไปพร้อมกับการรับรู้ด้านความก้าวหน้าในการวิจัยของมหาวิทยาลัย ซึ่งการประชุมวิชาการในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสที่สำคัญในการรวบรวมเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากงานวิจัยในวงกว้าง เป็นฐานในการคิดอย่างสร้างสรรค์ที่จะส่งผลกระทบต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยต่อไป"

• นวัตกรรมและจุดเปลี่ยน มศว  สบเส็ง

อาคารประสานมิตร

รางวัลพระราชทาน รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น

หลังจากที่โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงพัฒนาเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา (2479) CEO ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ได้วางปรัชญา แนวคิด สถิติปัญหาไว้ให้กับวิทยาลัยวิชาการศึกษา แล้ววิทยาลัยวิชาการศึกษา ก็ได้รับการกล่าวขานว่าเป็น "ตึกศิลา" ทางการศึกษา นักเรียนหัวกะทิจึงมีหัวใจจะเป็นครู ได้รับการคัดสรรจากทุกจังหวัดเข้าเรียน ณ สถาบันแห่งนี้ ปรัชญาของสถาบัน คุณภาพของคณาจารย์กระบวนการศึกษาที่เข้มข้น input ระดับคุณภาพ output & outcome ย่อมประกาศคุณภาพด้วยอย่างแน่นอน

ปรัชญา "การศึกษาคือความเจริญงอกงาม" บอกอะไรต่อมิอะไรมากมาย ใครผ่านสถาบันแห่งนี้แล้ว "ไม่เจริญงอกงาม" ก็สมควรพิจารณาตนเอง ตรามหาวิทยาลัยที่เป็นกราฟแสดง ความเจริญงอกงาม $Y = Ex$ มหัตศจารย์ที่คิดทรวณเอาสูตรคณิตศาสตร์มาสร้างเป็นสัญลักษณ์รูปธรรมและนามธรรมผสานอยู่ด้วยกัน

วิทยาลัยวิชาการศึกษา นำระบบเกรด A B C D E มาใช้ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ยัง % กันอยู่ พัฒนาแบบทดสอบ multiple choices การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) การจัดหนังสือและสื่อในห้องสมุดด้วยตัวอักษรระบบของดูย ฯลฯ เป็น

มิติใหม่เป็น "จุดเปลี่ยน" ของการศึกษาไทยทุกด้าน

แม้อาคารเรียนก็เป็นรหัสตัวเลข ห้องเรียนรหัสตัวเลข อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 3 อาคาร 4 อาคาร 5 อาคาร 1 บริเวณคณะพลศึกษา ในปัจจุบัน อาคาร 2 หอพักบริเวณอาคาร คณะมนุษยศาสตร์ ปัจจุบัน

อาคาร 3 คืออาคารประสานมิตร ปัจจุบัน อาคาร 4 สถาปนิกต่างชาติ ออกแบบ บริเวณคณะศิลปกรรมศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์ ปัจจุบัน ฯลฯ อาคาร 3 เป็นอาคารที่พักของผู้บริหาร คณาจารย์ เป็นอาคารต้อนรับแขก อาคารเรียนสารพัดประโยชน์ อายุห้าสิบปีเศษ มีความสง่างามตามยุคสมัย อาคารสองชั้นครึ่ง สร้างเป็นแนวยาวมุขหน้าจั่วคู่ มีระเบียงระหว่างมุข และระเบียงชาย-ขวา อาคารหลังคามุงกระเบื้อง ผนังคอนกรีตพื้นไม้สักทอง ฯลฯ

เมื่อครั้ง คุณหญิงสมณฑา พรหมบุญ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ไปหนึ่งรอบ ในวาระแรกของผู้บริหารชุดนี้ (หลังปี 2546) ได้ดำเนินการบูรณะอีกครั้งหนึ่ง เป็นการบูรณะยกเครื่องครั้งใหญ่ ทั้งโครงสร้างหลังคา หลังคา พื้น ห้อง ประตูหน้าต่าง ใช้งบประมาณ ประมาณ 32 ล้านบาท (ดูแลผู้สูงอายุแพงน้อย)

ขณะนี้อาคารประสานมิตรสวย

งามเป็นศรีสง่าแก่มหาวิทยาลัย ศรินทร์รินทร์วิโรฒ เป็นภาพประวัติศาสตร์ เป็นศรัทธาอนุสรณ์แก่ศิษย์เก่า คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ศรัทธาแห่งสถิตปัญญาวิชาการ และ คุณ ความ ดี ของ มหาวิทยาลัยแห่งนี้สืบไป พร้อมกันนั้น มหาวิทยาลัยได้อนุรักษ์อาคารอีก 2 หลัง คือ บ้านพักหลวงสวัสดิ สารศาสตร์พุทธิ และ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ริมคลองแสนแสบ 1 หลัง และบ้านพัก ม.ร.ว.จรัลพรหมกมลลาศน์ ผู้ปลูกต้นไม้ทุกต้นแต่ครั้งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงอีก 1 หลัง

อาคารประสานมิตร ได้รับพระราชทานรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2550 จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (11 มิถุนายน 2552) คัดเลือกโดย สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของชาว มศว ทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

ราตรีศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 17.00-23.00 น. ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร ที่นั่งในราคา 300บาท/คนหรือ 3,000บาท/โต๊ะ สนองนมารายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-260 9546 -7



มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชวนศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า ร่วมงาน "ราตรีศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2554" เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์เก่า ศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อให้ศิษย์เก่าได้เห็นความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย และเพื่อหารายได้สมทบกองทุน "ศิษย์เก่า มศว"

ปฏิทิน

กิจกรรมข่าว มศว

ทั่วไป/วิชาการ

สาธิต มศว ปทุมวัน รับพระราชทานรางวัล

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ได้รับพระราชทานรางวัลตามโครงการพัฒนาสมอง เมืองในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 55 พรรษา ซึ่งเป็นรางวัลที่พระราชทานให้กับโรงเรียนที่มีการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้อันด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดีเด่น โดยนายสมศักดิ์ จันทร์น้อย ผู้อำนวยการ จะเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 21 มีนาคม 2554 เวลา 10.30 น. ณ อาคารชัยพัฒนา พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต

ค่ายเด็กเก่งสมองไว



โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ที่มีความสามารถพิเศษและเด็กที่มีความต้องการพิเศษแห่งชาติ จัดค่ายเด็กเก่งสมองไว รุ่นนักคิดรุ่นเยาว์ (Young Thinker Camp) เจที สร้างนักคิดให้เด็กไทยได้มีวิธีคิดอย่างมีเหตุผล คิดรอบคอบ คิดรอบด้าน และไตร่ตรองก่อนตัดสินใจอย่างสนุกสนานกับการตั้งชมรมติฐาน การค้นหาความจริง การคิดรอบด้าน และกิจกรรมส่งเสริม SQ AQ IQ และ EQ วันที่ 28 มีนาคม - 1 เมษายน 2554 อายุ 7-10 ปี วันที่ 4-8 เมษายน 2554 อายุ 4-6 ปี ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. โทร. 0- 2260 - 2601 กด 11-12 หรือ 0 - 2259- 6173 หรือ www.giftedcenter.org

ขอเชิญรับชม รายการข่าวโทรทัศน์ SWU CHANNEL

กำหนดการ การประชุมวิชาการ "ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 5"

ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสานมิตร กรุงเทพฯ

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2554

08.00-09.00 น. ลงทะเบียน ณ ชั้น 1 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

09.00-09.10 น. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุม โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วิภาวี อนุพันธ์พิสิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ หอจดหมายเหตุและศิลปะการแสดง ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

09.10-09.20 น. พิธีเปิดการประชุม โดย ศาสตราจารย์ ดร. วิฑูรย์ ตั้งเจริญ อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

09.20-09.50 น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "การบริหารมหาวิทยาลัยในยุคใหม่" โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

09.50-10.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง ณ บริเวณโถงชั้น 3 และชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี นำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

10.40-12.20 น. นำเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย ณ ชั้น 11 และ ชั้น 12 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุล ห้องนำเสนอ A วิทยาศาสตร์สุขภาพ ห้องนำเสนอ B วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ และคณิตศาสตร์ ห้องนำเสนอ C วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องนำเสนอ D พฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ห้องนำเสนอ E ศึกษาศาสตร์ ห้องนำเสนอ F พฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์

12.20-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ศูนย์อาหาร ชั้น 2 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุล นำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

13.00-14.30 น. เสวนาทางวิชาการ เรื่อง "นิยามมหาวิทยาลัยในยุคการเปลี่ยนแปลง" โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัด อึ้งอรรถกุล อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร. วิชชากร จารุศิริ ณ หอจดหมายเหตุและศิลปะการแสดง ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง ณ บริเวณโถงชั้น 2 และชั้น 3 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี นำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

14.45-16.15 น. นำเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย ณ ชั้น 11 และ ชั้น 12 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุล ห้องนำเสนอ A วิทยาศาสตร์สุขภาพ ห้องนำเสนอ B วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ และคณิตศาสตร์ ห้องนำเสนอ C วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องนำเสนอ D พฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ห้องนำเสนอ E ศึกษาศาสตร์ ห้องนำเสนอ F เศรษฐศาสตร์

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2554

08.00-09.00 น. ลงทะเบียน ณ ชั้น 1 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

09.00-10.20 น. เสวนาทางวิชาการ เรื่อง การปฏิรูปเศรษฐกิจไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดย ดร. นนทิช ชัยสุตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ดร.ไพฑูริย์ กิตติศิริกิจวาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการแห่งประเทศไทย ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท โกลดการ พิธีมอบรางวัล ณ หอจดหมายเหตุและศิลปะการแสดง ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

10.20-10.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง ณ บริเวณโถงชั้น 3 และชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี นำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

10.40-12.20 น. นำเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย ณ ชั้น 11 และ ชั้น 12 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุล ห้องนำเสนอ A วิทยาศาสตร์สุขภาพ ห้องนำเสนอ B วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ และคณิตศาสตร์ ห้องนำเสนอ C วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องนำเสนอ D พฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ห้องนำเสนอ E ศึกษาศาสตร์ ห้องนำเสนอ F วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ และคณิตศาสตร์

12.20-13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ศูนย์อาหาร ชั้น 2 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ดร.ปิ่น มาลากุล นำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี



คณะหอพัก: การประชุมสโมสรหอพักของจังหวัดนครนายก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธาน ให้ชื่อและอาคารจัดตั้งสโมสรหอพักจังหวัดนครนายก หรือ นครนายก F.C. โดยมี รศ.ดร.พิเชษฐา ชวัญบุรณจันทร คณะบดีคณะพลศึกษา มศว ร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 ณ มศว องครักษ์



ภาควิชาวิทยาศาสตร์ป้องกันและป้องกัน คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับสำนักบริหารเศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะ มศว นำนิสิตปริญญาตรี โท เอก ออกให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยบูรณาการการเรียนการสอน ใ้ระจิมผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตั้งเป็นปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก



เทศน์มหาชาติ: นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมรับบริจาคจากประชาชนทั่วไปภายในตลาดกมโฆษาชาติ มศว ถนนอโศกมนตรี เพื่อทำบุญในพิธีเทศน์มหาชาติ ซึ่งจัดโดยสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มศว เมื่อเร็วๆ นี้



ศูนย์สารสนเทศฯ: ทีมงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ นำของขวัญมอบแก่สื่อมวลชนทุกแขนงเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2554

จะมีศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลทางเพื่อการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาควิชา มศว ผ่านสื่อโทรทัศน์ SWU Channel และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ได้แก่ SWU Weekly (หนังสือพิมพ์ข่าวรายสัปดาห์) มศว นอกเวลา (วารสารรายเดือน) มศว ชูชน (วารสารราย 2 เดือน) มศว โลกทัศน์ (วารสารราย 3 เดือน) และป้ายประชาสัมพันธ์ทาง สภาฯประชาสัมพันธ์ได้ที่ prswunews@gmail.com

จัดทำโดย ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทร. 0-2649-5000 ต่อ 5666 หรือ 0-2259-7166